

Số: 45

Ngày 20/11/2017

Bản tin hàng tuần
Ra ngày thứ hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

VĂN BẢN MỚI

1. Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
2. Hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có nguồn gốc là đất ở sang đất ở.
3. Doanh nghiệp kinh doanh số xố chỉ được đầu tư ra bên ngoài đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh số xố.
4. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng.
5. Tổng mức đầu tư dự án thủy điện Lai Châu được nâng lên hơn 5.000 tỷ đồng.
6. Từ ngày 01/01/2018, xe ô tô trên 07 - 09 chỗ phải dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường.
7. Nội dung đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Thông tư quy định chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh?
2. Nhà nước có những chính sách gì về hoạt động nhiếp ảnh?
3. Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh có những quyền gì?
4. Điều kiện để tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam?

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

Ngày 15/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

Theo đó, để chuẩn bị đầu tư hoặc triển khai dự án dầu khí tại nước ngoài, nhà đầu tư được phép thành lập hoặc tham gia thành lập công ty điều hành tại Việt Nam, tại nước tiếp nhận đầu tư hoặc tại nước thứ ba theo quy định của pháp luật có liên quan, hợp đồng dầu khí và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế được chấp nhận chung. Trường hợp nhà đầu tư quyết định thành lập công ty điều hành nhằm mục đích thay mặt nhà đầu tư tham gia hoặc triển khai dự án dầu khí ở nước ngoài, công ty điều hành sẽ được ghi tên trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Công ty điều hành được sử dụng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để phục vụ các hoạt động liên quan đến triển khai dự án dầu khí. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về việc triển khai dự án phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và quy định của pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư sau khi đáp ứng các điều kiện sau: nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, trừ trường hợp quy định; dự án dầu khí đã được cơ quan nhà nước có

thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư; có tài khoản vốn theo quy định; nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm đối với việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, đảm bảo đúng mục đích, đúng thời hạn và tuân thủ các quy định của hợp đồng dầu khí, hợp đồng mua bán cổ phần; nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài theo quy định.

Ngay sau khi kết thúc dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thanh lý dự án đầu tư theo quy định của hợp đồng dầu khí, pháp luật nước tiếp nhận đầu tư. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển về Việt Nam toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư. Trường hợp kéo dài thời hạn, chậm nhất trước 60 ngày hết hạn, nhà đầu tư phải có văn bản đề nghị và nêu rõ lý do gửi Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời hạn chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự

án đầu tư. Việc gia hạn được thực hiện không quá một lần và không quá 06 tháng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 của Chính phủ.

2. HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHÔNG PHẢI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TỪ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP CÓ NGUỒN GỐC LÀ ĐẤT Ờ SANG ĐẤT Ờ

Đây là một trong những nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ờ) có nguồn gốc là đất ờ sang đất ờ của hộ gia đình, cá nhân thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Theo đó, nếu chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ờ) có nguồn gốc nhận chuyển nhượng đất ờ của hộ gia đình, cá nhân sang đất ờ để thực hiện dự án đầu tư từ ngày 01/7/2014 trở về sau thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trừ tiền sử dụng đất tính theo

quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Nếu chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ờ) có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2004 sang đất ờ để thực hiện dự án đầu tư từ ngày 01/7/2014 trở về sau thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ờ trừ tiền sử dụng đất tính theo giá đất tính thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (thương mại, dịch vụ) thời hạn 70 năm tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Bên cạnh các nội dung trên, Nghị định còn quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất. Trong đó, tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014 khi chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2014 trở về sau sẽ được xử lý như sau: Trường hợp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm không tính vào giá chuyển nhượng và người

nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án thì người nhận chuyển nhượng tiếp tục được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đầu tư cho thời gian còn lại của dự án. Trường hợp người nhận chuyển nhượng không tiếp tục thực hiện dự án thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định đối với dự án sau chuyển nhượng. Trường hợp người chuyển nhượng đã thực hiện một phần nghĩa vụ tài chính về đất đai thì người nhận chuyển nhượng được kế thừa phần nghĩa vụ mà người chuyển nhượng đã nộp. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người chuyển nhượng phải nộp đủ số tiền đã được miễn, giảm vào ngân sách nhà nước theo giá đất tại thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

3. DOANH NGHIỆP KINH DOANH XỔ SỐ CHỈ ĐƯỢC ĐẦU TƯ RA BÊN NGOÀI ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN KINH DOANH XỔ SỐ

Doanh nghiệp kinh doanh xổ số bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam chỉ được đầu tư ra bên ngoài đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về

cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, Doanh nghiệp kinh doanh xổ số được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số khoản chi phí đặc thù sau: chi phí trả thưởng; chi phí hoa hồng đại lý cho các đại lý xổ số; chi phí ủy quyền trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng; chi phí quay số mở thưởng và chi cho công tác giám sát của Hội đồng giám sát xổ số; chi phí hỗ trợ công tác phòng chống số đề, làm vé số giả; chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng; chi phí về vé xổ số; chi phí thông tin vé xổ số và quay số mở thưởng, kết quả mở thưởng và chi phí đóng góp hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực.

Việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của doanh nghiệp kinh doanh xổ số được thực hiện theo quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào các doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tại các doanh nghiệp. Ngoài các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê được lập, gửi các cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện công khai tài chính, doanh nghiệp xổ số còn phải lập và gửi các báo cáo theo mẫu về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tiêu thụ vé, tình hình thực hiện kỳ hạn nợ và nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số, tình hình chi trả hoa hồng đại lý và chi ủy quyền trả thưởng của đại lý xổ số... gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu

và Bộ Tài chính cùng thời điểm gửi các báo cáo tài chính và báo cáo thông kê theo quy định. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

4. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Ngày 13/11/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1785/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng (BCĐ) là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng. BCĐ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng và đôn đốc các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những vấn đề

quan trọng, liên ngành liên quan đến lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

BCĐ có Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Thư ký BCĐ và các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm nhiệm vụ thường trực của BCĐ để chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp các thông tin để chuẩn bị cho các cuộc họp BCĐ. Trưởng BCĐ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ và các mặt công tác, hoạt động của Ban; chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban và điều hành, phân công, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên BCĐ thực hiện các nhiệm vụ được giao; thông qua các kế hoạch công tác; chủ trì các phiên họp của Ban; triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ 6 tháng và hàng năm và các phiên họp bất thường theo yêu cầu của tình hình thực tế. Trưởng ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban và thành viên ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan mình. Các thành viên BCĐ phải có mặt trong tất cả các cuộc họp của BCĐ. Trường hợp thành viên không thể tham dự phiên họp thì phải báo cáo Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban, ủy quyền cho người có trách nhiệm dự họp thay và chịu trách nhiệm đóng góp ý kiến về các vấn đề trong chương trình họp của BCĐ.

Kinh phí hoạt động của BCĐ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc quản lý, sử dụng,

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/11/2017.

5. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN LAI CHÂU ĐƯỢC NÂNG LÊN HƠN 5.000 TỶ ĐỒNG

Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 12/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Lai Châu quy định: tổng mức đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu là 5.045,68 tỷ đồng (bao gồm cả lãi vay, thuế VAT), thay vì là 4.503,7 tỷ đồng như quy định hiện hành. Trong đó phần vốn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư là 2.045,68 tỷ đồng; phần vốn do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư là 3.000 tỷ đồng (tăng 668,9 tỷ đồng so với Quy hoạch tổng thể đã được duyệt).

Tổng số hộ dân phải di chuyển, tái định cư là 2.009 hộ/8.467 khẩu; trong đó tái định cư tập trung với tổng số là 08 khu, 17 điểm, tái định cư cho 1.833 hộ/7.812 khẩu; tái định cư xen ghép là 06 hộ/40 khẩu tái định cư và tái định cư tự nguyện là 03 điểm, 170 hộ/615 khẩu tái định cư.

UBND tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu báo cáo; tính đúng, tính đủ và hiệu quả đầu tư đối với các hợp phần, hạng mục được điều chỉnh, bổ sung đầu tư và chỉ thực hiện các hạng mục, nội dung đầu tư trong quy hoạch và trong tổng mức vốn đầu tư phân bổ cho các chủ đầu tư theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2017 và thay thế các nội dung được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số [193/QĐ-TTg](#) ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

6. TỪ NGÀY 01/01/2018, XE Ô TÔ TRÊN 07-09 CHỖ PHẢI ĐƯỢC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG TRƯỚC KHI ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG

Ngày 09/11/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BGTVT về việc hướng dẫn dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ (không áp dụng đối với xe được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu sử dụng trực tiếp vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; xe tạm nhập tái xuất, xe quá cảnh, chuyên khẩu; xe của ngoại giao, lãnh sự; xe nhập khẩu theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, nhãn năng lượng của xe ô tô là nhãn cung cấp các thông tin

liên quan đến loại nhiên liệu sử dụng, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn xe theo nhu cầu. Từ ngày 01/01/2018, xe ô tô con loại trên 07 - 09 chỗ được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới; xe nhập khẩu chưa qua sử dụng phải được dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường.

Cơ sở sản xuất, lắp ráp (SXLR) và cơ sở nhập khẩu (NK) được tự công bố mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng trong các trường hợp sau: xe SXLR thuộc kiểu loại xe đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 01/01/2018; xe nhập khẩu thuộc kiểu loại xe đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 01/01/2018. Đối với các trường hợp tự công bố mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng theo quy định được thực hiện đến hết ngày 31/12/2018.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

7. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT

HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2017

Quyết định số 4969/QĐ-BYT ngày 01/11/2017 của Bộ Y tế quy định về nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017 bao gồm 03 nội dung: thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện; đánh giá chất lượng bệnh viện; áp dụng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam; khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế (theo biểu mẫu được quy định).

Các bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá trong tháng 11 năm 2017; cơ quan quản lý kiểm tra, đánh giá: từ 15/11/2017 đến 15/12/2017.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và các bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức phúc tra. Sở Y tế và Y tế các Bộ, ngành xem xét, quyết định công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc đã được cơ quan quản lý trực tiếp đi kiểm tra, đánh giá.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2017.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỮ KÝ SỐ CHO VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Bộ Thông tin và Truyền thông hiện đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào dự thảo Thông tư quy định

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Đối tượng áp dụng là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử phải trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản như: phần cứng, phần mềm, kết nối với các đơn vị để trao đổi văn bản điện tử, kết nối đến chứng thư số, chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số, khóa, khóa bí mật, ký số, người ký, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (gọi tắt là CA) đáp ứng yêu cầu cho việc ký số, kiểm tra chữ ký số và lưu trữ thông tin kèm văn bản điện tử được ký số và các thông tin kèm theo tương ứng. Chữ ký số phải gắn kèm văn bản điện tử sau khi ký số; văn bản điện tử được ký số phải đảm bảo tính xác thực, tính toàn vẹn xuyên suốt quá trình trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử được ký số.

Về hạ tầng, kỹ thuật: cơ quan, tổ chức sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử phải trang bị hệ thống thông tin/phần mềm có các chức năng ký số, kiểm tra chữ ký số, lưu trữ thông tin người ký số và thông tin kèm theo văn bản điện tử được ký số theo đúng quy định; trang bị và công bố phương thức trao đổi văn bản điện tử (hệ thống trao đổi văn bản điện tử, hệ thống email); phương thức trao đổi văn bản điện tử phải đảm bảo an toàn, bảo mật và tính sẵn sàng cao; tổ chức quản lý các sản phẩm phần mềm

(theo phiên bản) có chức năng ký số, kiểm tra chữ ký số, lưu trữ thông tin kèm theo văn bản điện tử được ký số tương ứng với tiêu chuẩn kỹ thuật về chữ ký số mà phần mềm hỗ trợ nhằm đảm bảo tính sẵn sàng, tương thích và an toàn bảo mật trong quá trình sử dụng văn bản điện tử được ký số đã lưu trữ.

CA cấp chứng thư số được sử dụng để ký số trên văn bản điện tử phải lưu trữ đầy đủ, chính xác, cập nhật và công bố toàn bộ các thông tin sau đây trên trang tin điện tử (website) của CA và trang tin điện tử phải đảm bảo hoạt động 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần (để hỗ trợ xác định tính hợp lệ của chữ ký số trên văn bản điện tử); công bố các đặc tả kỹ thuật (cả tài liệu và bộ công cụ) liên quan đến CA và các tiêu chuẩn chữ ký số; cung cấp chứng thư số gốc của CA cho các nhà phát triển phần mềm để tích hợp vào phần mềm kiểm tra chữ ký số; khuyến khích CA cung cấp dịch vụ kiểm tra trạng thái chứng thư số trực tuyến (OCSP); cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian.

Người có thẩm quyền ký số có trách nhiệm bảo quản an toàn khóa bí mật cá nhân; người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giao cho nhân viên văn thư quản lý, sử dụng khóa bí mật con dấu theo quy định; thiết bị lưu khóa bí mật con dấu phải được cất giữ an toàn tại trụ sở cơ quan, tổ chức.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng chữ ký số cần phải thường xuyên kiểm tra nhằm đảm bảo

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số tại cơ quan, tổ chức mình được thực hiện theo đúng quy định; căn cứ vào yêu cầu tổ chức, nghiệp vụ và đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử đề xuất cấp, thu hồi, tạm dừng chứng thư số cá nhân và chứng thư số tổ chức thuộc quyền quản lý. Khi có yêu cầu

chuyển đổi văn bản điện tử được ký số đang được lưu trữ sang định dạng tệp văn bản mới (vì nguyên nhân an toàn thông tin hoặc vì sự lỗi thời của phần cứng, phần mềm) phải xây dựng phương án và được phê duyệt bởi cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin, đảm bảo khả năng tương thích và xác thực hiệu lực của chữ ký số.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1.Hỏi: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh?

* **Trả lời:** Điều 5, Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh như sau:

1. Không tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
2. Không tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định.
3. Không kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước; không truyền bá tư tưởng phản động.
4. Không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; không xúc phạm vĩ nhân, anh

hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; không vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

5. Không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục, an ninh, trật tự; không tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái và vi phạm các quy định khác của pháp luật.

6. Không mua, bán, sử dụng, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và quyền của cá nhân đối với hình ảnh.

8. Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh theo đúng nội dung đã được cấp giấy phép.

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

2. Hỏi: Nhà nước có những chính sách gì về hoạt động nhiếp ảnh?

*** Trả lời:** Điều 6, Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định các chính sách của Nhà nước về hoạt động nhiếp ảnh như sau:

1. Nhà nước đầu tư hỗ trợ sáng tác, đặt hàng sáng tác, sưu tầm, lưu trữ tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị cao, phục vụ những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động nhiếp ảnh và phát triển thị trường nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động nhiếp ảnh.

3. Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của từng thời kỳ mà nhà nước có chính sách hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động nhiếp ảnh.

3. Hỏi: Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh có những quyền gì?

*** Trả lời:** Điều 4, Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh có các quyền sau:

1. Được hoạt động sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Được tham gia các hoạt động nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật.

3. Được hưởng các chính sách của Nhà nước trong hoạt động nhiếp ảnh

quy định tại Điều 6 của Nghị định này.

4. Được nhà nước bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật.

5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4. Hỏi: Điều kiện để tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam?

*** Trả lời:** Khoản 1 và Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam phải có giấy phép triển lãm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Quy định triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam:

a) Tác phẩm tham gia triển lãm phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm đã được cấp giấy phép; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp;

b) Địa điểm tổ chức triển lãm phù hợp tính chất, quy mô của triển lãm./.